

หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก

สวัสดิคิอะทุกท่าน

เดือนมกราคม ปี 2561 เริ่มต้นปีใหม่แล้ว เป็นอย่างไรกันบ้างคะ

ดิฉันไม่ชอบการพูดว่า “คนญี่ปุ่นเป็นแบบนี้...” หรือ “คนไทยเป็นแบบนี้...”

จึงจะขอพูดว่า “คนญี่ปุ่นมักจะมีคนที่รู้สึกพิเศษในช่วงปีใหม่”

โดยจะทำเรื่องเก่าให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคมและพร้อมที่จะเริ่มใหม่ในวันที่ 1 มกราคม

คนญี่ปุ่นมักจะแบ่งอย่างชัดเจนว่าเมื่อไรคือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด

ซึ่งในเรื่องนี้ จะขอพูดแก่นี่ก่อนนะคะ

วันนี้ดิฉันจะพูดถึงเรื่อง “หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก”

สุภาษิตที่ดิฉันชอบ คือ “หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก (Senri no michimoippokara)”

Senri (千里) เป็นหน่วยนับในสมัยก่อน ซึ่งเท่ากับระยะทาง 435 km ในปัจจุบัน

มีความหมายว่า “แม้ระยะทางจะยาวไกลหรือเป็นเรื่องใหญ่แค่ไหน จุดสำคัญอยู่ที่การเริ่มต้นก้าวแรกด้วยความมั่นคงแน่นๆ ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จ”

ดิฉันมาเมืองไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2541 ปีนี้ที่อยู่เมืองไทยมาครบ 20 ปีแล้ว

ดิฉันก่อตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 ซึ่งเดือนหน้าจะครบรอบปีที่ 18

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ปี 2551 ดิฉันเคยคิดว่าอยากจะทำเลิการบริหารบริษัท เพราะในเวลานั้นเกิด Financial crisis

ยอดขายลดลง 70% การที่ยอดขายลดลงทำให้บริษัทไม่มีรายได้ แต่ยังคงชำระเงินตามปกติ บริษัทจึงไม่มีเงินสดและไม่มีเงินในบัญชี ดิฉันต้องใช้เงินตัวเองออกให้บริษัทจนไม่เหลือเงินเก็บ และยังคงขอยืมอีกด้วย

ดิฉันรู้สึกท้อไม่ไหวแล้วและคิดว่า “อยากจะทำชีวิตของดิฉัน ดิฉันจะทำอะไรก็ได้”

แต่ในเวลานั้นเพื่อนดิฉันบอกว่า “ชีวิตเป็นของคุณก็จริง จะใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ ก็ถูกต้อง แต่ “การเป็นตัวเรา” กับ “การทำตามใจชอบ” ไม่เหมือนกัน ชีวิตคุณเป็นของคุณก็จริงอยู่ แต่คุณไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง เราถูกกำหนดให้เกิดมา ชีวิตของคุณจึงเชื่อมโยงกับชีวิตของคนอื่นด้วย

อาจมีคนมองคุณแล้วรู้สึกว่าคุณ “นั่นเองก็จะพยายามเหมือนกัน” หรืออาจมองว่า “ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้เลย”

ดังนั้นต้องไม่ลืมว่าชีวิตของคุณย่อมส่งผลต่อคนอื่น ถึงคุณจะไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นก็ตาม

และต้องระลึกไว้เสมอว่าคุณเลือกแล้วที่จะเดินบนเส้นทางสายนี้

ปัจจุบันมักจะได้ยินคนพูดว่า “ใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเรา” หรือ “รักตัวเอง” แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่การใช้ชีวิตตามใจ

ชอบ ชีวิตคุณอยู่ในมือของคุณ จะเป็นตัวเองก็ได้แต่ต้องมีความรับผิดชอบด้วย

การใช้ชีวิตแบบเป็นตัวเองช่วยให้มีความสุขได้ แต่เรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมย่อมมีความแตกต่างกันอยู่

มาถึงตอนนี้ ดิฉันว่าคิดถูกแล้วที่ในตอนนั้นดิฉันไม่ปิดบริษัท

เช่นเดียวกับการเรียนและการเล่นกีฬา ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ความต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก

ถ้าทำอย่างต่อเนื่องก็ประสบความสำเร็จได้

นิยามความสำเร็จของทุกคนแตกต่างกัน แต่หนทางพันลี้เริ่มที่ก้าวแรก ปีใหม่นี้ดิฉันจึงคิดว่าชีวิตของดิฉันจะ

ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง

ดิฉันหวังว่าเรื่องนี้จะประ โยชน์ต่อทุกท่านนะคะ